

ที่ พร ๐๐๒๓.๒ / ๒๗/๕๖๐



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๕๖๘๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตามที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพิทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่า

๑. การที่ประกาศรับสมัครข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหารกำหนดให้นายกองค้การปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ารับการ
สรรหาตามประกาศรับสมัคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักฐานว่า นายกองค้การปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบ
และอนุญาตให้สมัครเข้ารับการสรรหาแล้ว เพราะอาจได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีนายกองค้การปกครองส่วนท้องถิ่น หากข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการสรรหา การอนุญาตเข้ารับการสรรหาของนายกองค้การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการบริหารงานบุคคลที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล หรือคณะกรรมการ
พนักงานเมืองพิทยาแล้วแต่กรณี ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๗ และเมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล หรือคณะกรรมการเมืองพิทยา เห็นชอบแล้ว ให้ปล้ตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค้การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีไม่มีปล้ตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ผู้รักษาราชการแทนปล้ตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค้การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ลงนามในหนังสืออนุญาต ทั้งนี้ การให้ปล้ตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคำสั่งอนุญาตตนเอง
ตามที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล หรือคณะกรรมการพนักงานเมืองพิทยา แล้วแต่กรณีเห็นชอบ ถือเป็นกรปฏิบัติตาม
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล หรือคณะกรรมการพนักงานเมืองพิทยาเท่านั้น ไม่ใช่ใช้ดุลพินิจในเรื่อง
ดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีจึงไม่ขัดต่อหลักความเป็นกลางตามมาตรา ๑๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เทียบเคียงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ ๙๓๘/๒๕๕๘)

กรณีมีเหตุจำเป็น...

๒. กรณีมีเหตุจำเป็นไม่อาจเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล หรือคณะกรรมการพนักงาน เมืองพัทยา ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอให้ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีไม่มีปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามอนุญาตให้สมัครสรรหา แล้วเสนอเรื่องต่อ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงาน ส่วนตำบล หรือคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ให้ความเห็นชอบภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้เป็นการ ให้ความเห็นชอบในภายหลังตามมาตรา ๔๑(๔) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและ ถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคดี อมรวัฒน์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐๒ ส่ง Fax. ต่อ ๒๐๗